

SÂN KHẤU HÓA CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC DÂN GIAN CHỦ ĐỀ: VĂN HỌC VÀ CUỘC SỐNG

Chiều thứ 5, ngày 10 tháng 12 năm 2020, học sinh khối 6 trường THCS Mỹ Đình 1 đã tham gia sôi nổi buổi Hoạt động ngoại khóa bộ môn Ngữ văn - "Sân khấu hóa tác phẩm văn học dân gian" với chủ đề Văn học và cuộc sống. Đây là một hình thức trải nghiệm bổ ích, hấp dẫn, phát huy khả năng sáng tạo của học sinh thông qua việc các em được tự chọn lựa tác phẩm, được tham gia vào quá trình sáng tác kịch bản, được cùng đưa ra ý kiến thiết kế sân khấu phù hợp với không gian của tác phẩm văn học dân gian. Qua chương trình này, học sinh được rèn luyện nhiều kỹ năng như làm việc nhóm, nhập vai, viết kịch bản, thiết kế sân khấu, biểu diễn văn nghệ.

Sân khấu hóa tác phẩm văn học dân gian giúp học sinh và giáo viên được đặt mình vào "trường sáng tạo" và "trường thưởng thức" các tác phẩm của nhân dân lao động. Bằng cách hóa thân nhân vật, các em không chỉ sáng tạo, nhập vai mà còn phát huy năng lực cảm thụ, khám phá thêm những giá trị tốt đẹp của Văn học dân gian.



Chương trình hoạt động ngoại khóa do Ban giám hiệu cùng các cô giáo tổ Ngữ văn trường THCS Mỹ Đình 1 lên kế hoạch, tổ chức nhằm tạo ra sân chơi trí tuệ bổ ích cho các em, giúp các em thêm yêu văn học nghệ thuật. Hội thi được tổ chức theo

hình thức thi đấu giữa 7 lớp khối 6. Xuyên suốt toàn bộ chương trình luôn có sự đồng hành của Ban giám hiệu Nhà trường, tổ chuyên môn Ngữ văn:



*Cô Phí Thị Thu Hương – Hiệu trưởng nhà trường
vui mừng chào đón các em học sinh khối 6 tham gia buổi hoạt động ngoại khóa*



*Cô Nguyễn Thị Thu Hằng – Hiệu phó nhà trường
tham gia trong ban cố vấn chuyên môn của buổi hoạt động ngoại khóa*



(Ảnh từ trái sang)

Cô giáo Vũ Thị Hồng Hà – Tổ trưởng chuyên môn tổ Xã hội

Cô giáo Bùi Thị Loan – Chủ tịch công đoàn, giáo viên dạy môn Địa lý

Cô giáo Nguyễn Thúy Quỳnh – Giáo viên dạy môn Lịch sử

Cô giáo Trần Thị Hòa Mỹ - Tổ phó chuyên môn tổ Xã hội

Bên cạnh đó là sự quan tâm sát sao của các bậc phụ huynh – những “hậu phương” hết lòng, nhiệt tình, theo dõi từng sự trưởng thành của các em học sinh khối 6 từ những ngày các em còn bỡ ngỡ hòa nhập môi trường cấp hai mới.



Bảy đội thi là bảy màu sắc dân gian khác nhau, mang đến những phần thi vô cùng hấp dẫn, đặc sắc trong buổi ngoại khóa. Chương trình gồm hai phần thi: **Phần thi “Múa hát dân gian”**: Mỗi đội sẽ trình diễn một tiết mục văn nghệ - mang hơi thở dân gian hoặc dân gian đương đại, trong thời gian 3 - 5 phút. Và **phần thi “Tài năng diễn xuất”**: Mỗi đội sẽ dàn dựng kịch bản và hóa thân nhân vật, diễn xuất lại một tác phẩm văn học dân gian đã học trong chương trình hoặc ngoài chương trình. Thời gian dự thi của mỗi đội từ 10 – 12 phút. Hai phần thi được đan xen nhau giữa các lớp đem đến không gian sân khấu kịch và văn nghệ vô cùng sôi động, tạo sự hứng thú tới các em học sinh, thầy cô và các bậc phụ huynh tham gia hội thi.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội thi Sân khấu hóa các tác phẩm văn học dân gian – Khối 6 – trường THCS Mỹ Đình 1:



Ban giám hiệu tặng cờ và kỉ niệm chương cho GVCN và lớp trưởng của 7 lớp 6















Giữa mỗi phần thi, các khán giả nhí vô cùng thích thú khi được cô MC Anh Thư duy dáng đưa ra những trò chơi dân gian, đồ vui có thưởng vô cùng hấp dẫn:







Chương trình đã khép lại nhưng dư âm về một chiều “ngược dòng thời gian”, trở về những trò chơi dân gian, cười thỏa chí với những tiểu phẩm truyện cười, chiêm nghiệm trước những tiểu phẩm ngụ ngôn hay lắng đọng với tiểu phẩm về tình mẫu tử... vẫn còn mãi, in dấu ấn đậm nét trong kỉ niệm tuổi học trò của các em học sinh khối 6 trường THCS Mỹ Đình 1. Đó là một sân chơi vô cùng ý nghĩa, là nơi khơi nguồn sáng tạo, thổi hồn cho những tài năng nhí khối 6; cũng là một góc thân thương của các cô giáo thêm gần với học sinh, thêm yêu nghề, yêu trò.



